

ข่าวประชาสัมพันธ์

รณว. DE คนแรก ซี พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่ ปรับให้ทันสมัย สังกมได้ประโยชน์

ยัน พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับนี้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่มีเรื่อง Single Gateway ไม่ลิดรอนหรือปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งยังให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย และสามารถดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ

วันนี้ (21 ธันวาคม 2559) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ประเดิมบทบาทใหม่ในฐานะเจ้ากระทรวงดีอีคนแรก เปิดโต๊ะแถลงไขข้อข้องใจจากความไม่เห็นด้วยหรือความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อน หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติด้วยคะแนนเสียง ๑๖๑ เสียง ผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยล่าสุดมีกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยบางส่วนได้แสดงจุดยืนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงสัญลักษณ์ต่อเว็บไซต์ต่าง ๆ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ดร.พิเชฐ รณว.ดีอี กล่าวว่า กฎหมายใหม่ฉบับนี้ไม่ได้กำหนดเรื่อง Single Gateway ไว้ เมื่อไม่มีเรื่อง Single Gateway ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้เน็ตช้าหรือจะมีเจ้าหน้าที่มาแอบดูข้อมูล ประชาชนยังสามารถท่องเว็บไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตามปกติ เว้นแต่เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย และหากเจ้าหน้าที่ทำไม่ถูกต้องก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเช่นกัน

กฎหมายฉบับนี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม ซึ่งได้แก้ไขโดย

- เอามาตราที่มีการตีความผิด ๆ ที่นำไปใช้กับการหมิ่นประมาทออกไป
- เพิ่มกรรมการกั่นกรองเข้ามาตรวจสอบถ่วงดุล ดูแลไม่ให้กระทบสิทธิเสรีภาพ
- ยกเว้นโทษผู้ให้บริการเมื่อได้ทำตามแนวทางที่ยอมรับได้
- เพิ่มเติมให้มีการเปรียบเทียบปรับในความผิดที่มีโทษสถานเบา เพื่อไม่ให้ประชาชนติดในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย

และประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นคุณหรือประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางออนไลน์จากผู้ไม่หวังดี และช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยเจ้าหน้าที่สามารถไปตามเอาผิดกับผู้ที่ทำให้เกิดความผิดต่อผู้เสียหาย ตามขั้นตอนกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้ก่อนที่จะส่งให้ศาลพิจารณา

เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรูปแบบการกระทำความผิดนั้น ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น การร่างกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต้องมีการปรับปรุงไปตามยุคสมัย อย่างไรก็ตาม ก็จำเป็นต้องเขียนให้ครอบคลุม ช่วยแก้ปัญหาการบังคับใช้ให้ดีขึ้น ลดการตีความแบบผิดๆ และเพิ่มกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่เป็นธรรม และยังคงใช้กระบวนการทางศาลเพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากล

“กฎหมายนี้จะทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มมาตรการดูแลเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและการก่อการร้าย เพื่อลดผลกระทบต่อสังคม โดยการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ส่วนการปิดเว็บไซต์ก็ต้องผ่านกลไกของศาล เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ โดยหากเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือทำไม่ถูกต้อง ก็ต้องรับโทษตามกฎหมายเช่นกัน”

นอกจากนี้ ยังจะให้ความคุ้มครองภาคธุรกิจและปกป้องรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลต่าง ๆ ของประชาชนและแฮกเกอร์บนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ คุ้มครองเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ ไม่ให้ถูกละเมิด เช่น การปลอมของปลอมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก อีกทั้งปกป้องผู้บริโภคจากการส่งข้อมูลเท็จ ข้อมูลลวง ตลอดจนเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บแชร์ลูกโซ่ เว็บพนัน ฯลฯ ปัญหาในสังคมก็จะลดลงตามไปด้วย

รมว.ดีอี ย้ำว่า ต้องการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน และแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ ขอให้ผู้ที่โจมตีหน่วยงานภาครัฐเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้และยุติการกระทำในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อประเทศ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคที่ใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ

